



THÁI BÌNH

Vươn ra biển lớn

Trong chuyến công tác Thái Bình tháng 5/2022, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ đạo: "Thái Bình đất hẹp, người đông; người xưa đã chọn nơi đây là nơi lấn biển. Do đó, tỉnh phối hợp với các bộ, ngành để nghiên cứu, mở rộng không gian phát triển hướng ra biển". Từ chỉ đạo của Thủ tướng cùng với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra, Thái Bình chú trọng phát huy tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế biển.

KỶ 1: PHÁT HUY LỢI THẾ, LÀM GIÀU TỪ BIỂN



Chế biến tép xuất khẩu ở Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Hoàng Phương (Tiền Hải).

Phát huy tiềm năng, lợi thế với đường bờ biển dài 54km, 5 cửa sông lớn đổ ra biển, bãi triều trên 16.000ha, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã xác định cụ thể và thống nhất mục tiêu tập trung xây dựng kinh tế biển trở thành trọng điểm kinh tế của tỉnh; góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển, an

ninh biên giới quốc gia.

Làm giàu từ biển

Công ty TNHH Khai thác và Chế biến thủy hải sản Nam Thịnh (cụm công nghiệp Cửa Lân, huyện Tiền Hải) đi vào hoạt động từ năm 2020, chuyên chế biến tôm, mực xuất khẩu sang Trung Quốc, Hàn Quốc. Hàng năm, sản lượng xuất khẩu của Công ty đạt 1.000 - 1.500 tấn, doanh thu đạt từ 40 - 50 tỷ

đồng. Không chỉ đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế của địa phương, Công ty còn tạo việc làm ổn định cho 15 lao động thời vụ và 20 lao động trực tiếp với thu nhập trung bình 280.000 đồng/người/ngày. Ông Nguyễn Khắc Đức, quản lý Công ty cho biết: Trong quá trình hoạt động, Công ty luôn được các cấp, ngành và xã Nam Thịnh tạo điều kiện thuận lợi, các vấn đề về an ninh trật tự được bảo đảm. Trong bối cảnh còn nhiều

khó khăn, Công ty chủ động tìm kiếm thị trường, ký kết đơn hàng đồng thời cùng bà con ngư dân các xã ven biển huyện Tiền Hải đánh bắt, cung cấp nguyên liệu đầu vào để đáp ứng đơn hàng xuất khẩu.

Với ông Đỗ Quang Bốn, Giám đốc Công ty TNHH Phương Nam (xã Thái Thượng, huyện Thái Thụy), việc đầu tư mô hình nuôi tôm công nghệ cao không chỉ giúp tăng thu nhập cho gia đình, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế của địa phương mà còn tạo việc làm cho 4 - 5 lao động thường xuyên với thu nhập trung bình từ 7 - 8 triệu đồng/người/tháng. Ông Bốn chia sẻ: Được sự ủng hộ của gia đình, người thân và cấp ủy, chính quyền địa phương, năm 2000 tôi mạnh dạn đầu tư xây dựng trại sản xuất tôm sú giống và thành lập Công ty TNHH Phương Nam. Trải qua 23 năm, Công ty không ngừng phát triển, doanh thu trung bình hàng năm đạt từ 20 - 30 tỷ đồng. Từ quy mô ban đầu chỉ sản xuất tôm giống với diện tích 9.000m², ông Bốn đã mở rộng sang nuôi tôm thương phẩm với diện tích 5,5ha, đồng thời nghiên cứu, chuyển giao công nghệ nuôi tôm trong nhà bạt cho hơn 20ha của người dân địa phương, từ đó tăng số vụ nuôi tôm từ 2 lên 4 vụ/năm, nâng cao hiệu quả kinh tế cho gia đình.

Là xã ven biển có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế biển, trong đó lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, chế biến và khai thác hiện đang phát triển tương đối mạnh, thời gian qua, xã Nam Thịnh (Tiền Hải) đã có nhiều giải pháp để phát huy tốt tiềm năng, lợi thế từ biển. Ông Bùi Kiên Quyết, Chủ tịch UBND xã cho biết: Toàn xã hiện có gần 1.400ha diện tích nuôi trồng thủy sản với gần 600 hộ nuôi và hơn 200 phương tiện đánh bắt trung và gần bờ. Năm 2023, tổng giá trị sản xuất của xã ước đạt gần 1.100 tỷ đồng, tăng 13% so với năm 2022, trong đó thu nhập từ kinh tế biển chiếm khoảng 65% cơ cấu kinh tế của địa phương. Xã tạo mọi điều kiện để các doanh nghiệp, cá nhân được tiếp cận các nguồn vốn, bảo đảm an ninh trật tự, đồng thời đề nghị nhà nước đầu tư cơ sở hạ tầng, đặc biệt là hệ thống giao thông để tạo thuận lợi trong quá trình



Ngư dân huyện Thái Thụy khai thác hải sản.

Trên địa bàn tỉnh hiện có gần 15.700ha nuôi trồng thủy sản, trong đó có gần 173ha nuôi trồng thủy sản trong ao bán nổi, tăng 19,57ha so với năm 2022; 692 lồng nuôi cá, ếch và 700 bè nuôi hàu cửa sông; 741 tàu cá với công suất 101.862KW. Năm 2023, giá trị sản xuất ngành thủy sản ước đạt 5.938 tỷ đồng, gấp 1,11 lần năm 2020, tăng trưởng bình quân giai đoạn 2021 - 2023 đạt 3,5%/năm.

vận chuyển hàng hóa phục vụ xuất nhập khẩu.

Phát huy lợi thế

Những năm qua, Thái Bình đã có nhiều chủ trương, giải pháp phát huy lợi thế từ biển nhằm phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia và nâng cao đời sống nhân dân vùng ven biển. Đây là khu vực có vị trí thuận lợi cho phát triển kinh tế tổng hợp, đa ngành, đa lĩnh vực; kết nối giao thông đường thủy, đường bộ thuận tiện với các tỉnh, thành phố trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ; có các tuyến quốc lộ 37, 37B, 39, tỉnh lộ 456 đi qua, đặc biệt là tuyến đường cơ sở kinh tế của địa phương. Xã tạo mọi điều kiện để các doanh nghiệp, cá nhân được tiếp cận các nguồn vốn, bảo đảm an ninh trật tự, đồng thời đề nghị nhà nước đầu tư cơ sở hạ tầng, đặc biệt là hệ thống giao thông để tạo thuận lợi trong quá trình

và các tỉnh, thành phố khu vực duyên hải Bắc Bộ. Khu vực này còn có lợi thế rất lớn về nguồn năng lượng điện, than và khí đốt tự nhiên, bờ biển dài, bãi triều bồi rộng, cảnh quan thiên nhiên ven biển thuận lợi, đa dạng sinh học, thuận lợi cho nuôi trồng, đánh bắt thủy sản và phát triển dịch vụ, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng.

Để phát huy tốt những lợi thế đó, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã xác định một trong những mục tiêu quan trọng là tập trung xây dựng kinh tế biển trở thành trọng điểm kinh tế của tỉnh. Nhằm cụ thể hóa nghị quyết, các ngành, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế biển. Ngành nông nghiệp tăng cường chỉ đạo nông dân các địa phương ứng dụng khoa học công nghệ trong nuôi

trồng, khai thác, chế biến thủy sản theo chuỗi giá trị, đáp ứng yêu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu; tổ chức đánh giá hiện trạng, trữ lượng nguồn lợi thủy sản vùng biển Thái Bình định kỳ 5 năm/lần; tổ chức điều tra, đánh giá nghề cá thương phẩm theo chuyên đề; phát triển các mô hình tổ đội, hợp tác xã đồng quản lý, liên doanh, liên kết chế biến, tiêu thụ thủy sản.

Cùng với ngành nông nghiệp, các địa phương ven biển cũng tích cực triển khai các giải pháp nhằm xây dựng kinh tế biển trở thành trọng điểm kinh tế của tỉnh. Là một trong hai huyện ven biển đang đón làn sóng đầu tư mới, được ví như "cánh tay phải" của tỉnh trong hành trình chinh phục biển, những năm gần đây kinh tế biển của huyện Tiền Hải ngày càng khẳng định vai trò, vị thế trong cơ cấu kinh tế chung của tỉnh. Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, trên cơ sở tiềm năng, lợi thế của mình, Tiền Hải đã triển khai các nhiệm vụ, tập trung trên tất cả các lĩnh vực, phát triển đô thị lên 30%, là huyện có kinh tế tăng trưởng mạnh, là điểm đến đầu tư đối với các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Giai đoạn 2021 - 2023, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân của huyện ước tăng hơn 11%. Ông Đỗ Văn Trịnh, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: Việc khai hoang lấn biển, tạo ra vùng đất mới vừa là truyền thống vừa là khát vọng của nhiều đời người dân Tiền Hải. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVIII đã đề ra 3 đột phá phát triển kinh tế, trong đó có phát triển kinh tế biển với các khu đô thị, khu công nghiệp và khu thương mại, dịch vụ, nuôi trồng thủy hải sản công nghệ cao nhằm bảo đảm phát triển hiệu quả, bền vững. Từ các chủ trương đó, huyện đã triển khai đồng bộ các giải pháp với quan điểm xuyên suốt là đẩy mạnh phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường sinh thái ven biển, bảo đảm phát triển bền vững cả trước mắt cũng như lâu dài trong sự phát triển chung của huyện và của tỉnh.

(còn nữa)
MINH HƯƠNG - TRẦN TUẤN

THÀNH PHỐ Chung tay tiết kiệm điện

Nhu cầu sử dụng điện trên địa bàn thành phố Thái Bình ngày một tăng. Để nâng cao nhận thức cho cộng đồng về sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, thành phố đã triển khai nhiều giải pháp.

Từ nhiều năm nay, việc sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả đã trở thành thói quen của 4 thành viên gia đình chị Vũ Thị Hương, tổ 1, phường Trần Lãm. Chị Hương chia sẻ: Trong thời điểm vật giá tăng cao, việc tiết kiệm điện (TKĐ) của mỗi gia đình không chỉ giảm gánh nặng chi tiêu thường xuyên mà còn góp phần hạn chế tình trạng thiếu điện, bảo vệ môi trường. Mỗi gia đình nâng cao ý thức TKĐ thì cả nước sẽ tiết kiệm được một lượng điện lớn. Chính vì vậy, các thiết bị sử dụng điện trong gia đình tôi đều được sử dụng tiết kiệm ở mức tối đa. Cả nhà đều có thói quen TKĐ với nguyên tắc "đi tắt, về tắt" và "tắt khi không sử dụng".

Còn theo chị Nguyễn Thị Thảo, tổ 9, phường Kỳ Bá: TKĐ chính là tiết kiệm tiền. Ngoài tắt các thiết bị điện khi không sử dụng, gia đình tôi còn thay tất cả các bóng đèn sợi đốt bằng bóng đèn compact và sử dụng bình nước nóng năng lượng mặt trời đã hơn 3 năm nay. Hơn nữa, khi mua các thiết bị điện, gia đình tôi luôn lựa chọn các thiết bị tiêu tốn ít điện năng. Do biết TKĐ đúng cách nên so với trước đây mỗi tháng gia đình tôi tiết kiệm được khoảng 100.000 đồng tiền điện.

Bà Nguyễn Thị An, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố cho biết: Những năm qua, Hội đã phối hợp với ngành điện tuyên truyền tới các gia đình hội

viên sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả. Thường xuyên tổ chức các buổi tập huấn tuyên truyền, hướng dẫn cách sử dụng điện tiết kiệm đơn giản, hiệu quả như rút dây nguồn các thiết bị điện khi không sử dụng, không mở cửa tủ lạnh thường xuyên, không cho vật dụng còn nóng vào tủ lạnh; sử dụng bóng đèn led thay thế các thiết bị chiếu sáng trước đây, bình đun nước nóng bằng năng lượng mặt trời, pin năng lượng mặt trời; vệ sinh máy điều hòa nhiệt độ; thay thế các thiết bị điện có hiệu suất thấp bằng các thiết bị có hiệu suất cao; là ủi quần áo một lần cho cả nhà; hạn chế sử dụng điện trong giờ cao điểm; tắt các thiết bị điện khi không

cần thiết... Những việc làm đơn giản hàng ngày đó đã giúp chị em tiết kiệm được một khoản tiền không hề nhỏ mỗi tháng.

Cùng với việc chung tay TKĐ, các doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố còn tích cực lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời giúp tiết kiệm chi phí tiền điện, bảo vệ môi trường. Hiện trên địa bàn thành phố có 91 khách hàng là doanh nghiệp, hộ gia đình lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái đầu nối vào hệ thống điện. Gia đình ông Trần Thiết Giáp, tổ 12, phường Kỳ Bá 3 năm nay không còn phải lo về việc giảm chi phí tiền điện bởi đã lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái. Tận dụng tối đa diện tích mái nhà, ông Giáp đã lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái với chi phí đầu tư 140 triệu đồng. Trong quá trình sử dụng, nhất là vào buổi tối, nếu hệ thống không đủ ánh sáng sinh điện năng thì sẽ sử dụng điện từ lưới. Ông Giáp cho biết: Trước đây khi chưa lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái, gia đình tôi phải chi trả điện hơn 12 triệu đồng/tháng. Khi lắp đặt hệ thống này, gia đình tôi chỉ còn phải trả tiền điện khoảng 7 triệu đồng/tháng. Tôi thấy việc sử dụng hệ thống này rất hiệu quả, tiết kiệm.

Năm 2020, gia đình ông Nguyễn Văn Dương, tổ 23, phường Trần Lãm cũng mạnh dạn đầu tư lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái với tổng kinh phí gần 80 triệu đồng. Hiện tại, gia đình ông có 4 thành viên. Các thiết bị gia đình thường dùng là điều hòa, tủ lạnh, bình nóng lạnh, tivi... Trước khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái, hàng tháng gia đình ông chi trả tiền điện hơn 1 triệu đồng. Còn bây giờ, gia đình ông không chỉ tiết kiệm được tiền điện mà còn thu về khoảng 200.000 đồng/tháng nhờ phần điện dư phát trên lưới được công-tơ đo đếm 2 chiều bán lại cho ngành điện.



Hệ thống điện mặt trời áp mái của gia đình ông Trần Thiết Giáp, tổ 12, phường Kỳ Bá (thành phố Thái Bình).

Ông Định làm giàu từ ươm cây giống

Chuyện ông Nguyễn Đức Định, thôn Tân Tiến, xã Chi Lăng (Hưng Hà) sẵn sàng để 2 suất đất mặt đường trị giá tiền tỷ để làm vườn ươm cây giống ai cũng nghĩ là "gần đở"; nhưng được "mục sở thị" quy mô vườn cây mới thấy sự táo bạo, mạnh dạn của một người nông dân quyết tâm làm giàu.

Năm nay 60 tuổi thì hơn 30 năm ông Định gắn bó với đam mê ươm cây giống. Thành công lớn nhất của ông là ổn định việc làm và thu nhập của gia đình, tìm được nguồn vui với cây cối. Cũng nhờ nghề ươm cây giống và trồng cây công trình mà ông tạo việc làm thường xuyên cho 10 lao động địa phương, người thu nhập cao 300.000 đồng/ngày, người thu nhập thấp cũng 180.000 đồng/ngày.

Bà Nguyễn Thị Hòa, thôn Quyết Thắng, xã Chi Lăng năm nay ngoài 60 tuổi, không thể tham gia lao động các tại doanh nghiệp nên khi biết gia đình ông Định cần người làm vườn đã xin làm. Công việc thường ngày của bà là nhặt cỏ, chăm sóc cây, rửa đất..., tuy vất vả nhưng cho thu nhập 4 - 5 triệu đồng/tháng. Mức thu nhập này với những nông dân cao tuổi như bà cũng đủ để trang trải cuộc sống.

Ông Định chia sẻ: Niềm đam mê với nghề ươm cây giống cũng như quyết chí để làm giàu từ nghề này của tôi bắt đầu cách đây hơn 30 năm, trong một dịp thăm bạn ở thôn Đồng Hàn, xã Hồng Lĩnh chuyên trồng hoa, cây cảnh, thấy nghề này tạo nhà và cần sự tỉ mỉ, trau chuốt, lại rất phù hợp với đồng đất của địa phương. Mặt



Cây cau đã thành "thương hiệu" của gia đình ông Định.

khác, ươm cây giống không tốn nhiều diện tích, chi phí đầu tư thấp, mang lại hiệu quả kinh tế cao nên có thể tận dụng tối đa diện tích đất vườn, ruộng, thậm chí cả khoảng đất trống cạnh nhà. Chính vì vậy tôi đã quyết định chuyển đổi toàn bộ 6 sào ruộng khoán của gia đình và 300m² đất mặt đường sang ươm giống cây cảnh, chủ yếu là cau, sưa... đặc biệt là cây cau các loại đã thành "thương hiệu" của gia đình. Mỗi năm gia đình xuất bán ra thị trường hơn 8 vạn cây cau ươm bầu. Còn các loại cau đại, cau theo độ tuổi thì hàng trăm cây. Có cây bán hơn 1 triệu đồng. Ngoài ra, ông Định còn là cầu nối để thương lái ở các tỉnh, thành phố đến mua cây giống không chỉ của gia đình ông mà còn của các hộ trong thôn. Từ chi phí, mỗi năm gia đình ông thu lãi hơn 600 triệu đồng.

Về kỹ thuật ươm cây thành công, ông Định chia sẻ thêm: Để cây ươm lên mầm, khỏe mạnh, khách hàng mua về trồng tỷ lệ sống cao thì người ươm cây phải tỉ mỉ, cẩn thận ngay từ khâu chọn giống, loại đất phù

hợp để ươm. Cây giống phải tốt, khỏe mạnh và bảo đảm chất lượng, phải trải qua rất nhiều công đoạn từ chọn đất, làm bầu, ươm hạt, chăm sóc, mỗi công đoạn đòi hỏi người làm nghề phải có những kỹ thuật riêng.

Chịu khó, ham học hỏi, cần mẫn, ông Định là một trong những người đầu tiên của thôn Tân Tiến đưa nghề ươm giống cây cảnh, cây cau và cây công trình vào thâm canh mang lại hiệu quả kinh tế cao gấp 4 - 5 lần so với cấy lúa.

Nghề ươm cây giống không chỉ làm giàu mà còn là ươm mầm xanh cho quê hương. Trồng cây xanh như chăm sóc lá phổi, chính vì vậy của gia đình ông mà còn của các hộ trong thôn. Từ chi phí, mỗi năm gia đình ông thu lãi hơn 600 triệu đồng.

Về kỹ thuật ươm cây thành công, ông Định chia sẻ thêm: Để cây ươm lên mầm, khỏe mạnh, khách hàng mua về trồng tỷ lệ sống cao thì người ươm cây phải tỉ mỉ, cẩn thận ngay từ khâu chọn giống, loại đất phù

TRUC LANH
(Đài TT-TH Hưng Hà)